

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6108

หน้า: 1 (ขวา), 28

Col.Inch: 49.38

Ad Value: 49,380

PRValue (x3): 148,140

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: SISBระทึกกวัดดวงวันนี้ ศาลไต่สวนขายหุ้นIPO

SISBระทึกกวัดดวงวันนี้ ศาลไต่สวนขายหุ้นIPO

SISB ลุ้นระทึก! ศาลปกครองนัดไต่สวนวันนี้ กรณี “จุด” ยื่นฟ้อง ก.ล.ต.ฐานอนุมัติ SISB ขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วงการตลาดหุ้นเดือนชะลอลงทุนหุ้น SISB ชั่วคราว หวั่นกระทบราคาหุ้นในกระดานอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้ (7 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลาง นัดไต่สวน คดีหมายเลขดำที่ 2355/2561 กรณีนายจุด ไกรฤกษ์ ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในความผิดฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตุมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ผู้ประกอบการโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก ต่อประชาชนทั่วไป (IPO) 260 ล้านหุ้น

จำนวนหน้า 28

SISB

แหล่งข่าววงการตลาดหุ้น เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า ประเด็นดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหลัก ที่กดดันหุ้น SISB นับตั้งแต่หุ้น SISB เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 เป็นต้นมา และถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้น SISB ต่ำกว่าราคาไอพีโอ 5.20 บาท โดยล่าสุดราคาปิดตลาดที่ระดับ 4.44 บาท

ดังนั้นไม่ว่าผลการไต่สวนของศาลปกครองกลางจะออกมาเป็นอย่างไร หรือว่าศาลฯ จะมีคำสั่งออกอย่างไร จะมีผลเชิงลบและเชิงบวกต่อหุ้น SISB อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ 1) หากศาลฯ มีคำสั่งรับคำฟ้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จะเป็นเชิงลบอย่างหนักต่อราคาหุ้น 2) หากศาลฯ มีคำสั่งรับคำฟ้องแต่ไม่คุ้มครองชั่วคราว จะมีผลเชิงลบแต่ไม่เท่ากรณีแรก 3) หากศาลฯ มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องจะเป็นผลเชิงบวกอย่างมาก

อย่างไรก็ดีผลการไต่สวนของศาลฯ มีอาจคาดเดาล่วงหน้าได้ ๆ ได้ ดังนั้นเบื้องต้นจึงแนะนำนักลงทุนชะลอการลงทุนหุ้น SISB ไปก่อนชั่วคราว เพื่อรอดูติดตามความชัดเจน เพราะถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุก่อนหน้านี้ว่า กรณี SISB

ผู้ประกอบการธุรกิจศึกษาโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น เป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและเชื่อว่าจะไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์ ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเข้าจดทะเบียนได้

ส่วนกรณีเกิดกระแสเรื่องการเรียกเก็บภาษีเหมือนบริษัทอื่นที่จดทะเบียนหรือไม่ นั้น ต้องการให้เข้าใจว่าการระดมทุนและเรื่องการเรียกเก็บภาษีเป็นคนละเรื่องกัน และปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด การส่งเสริมหรือสนับสนุนยังเหมือนเดิม

สำหรับการระดมทุนสามารถทำได้หลายช่องทาง และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่เข้มงวดการปล่อยกู้ให้โรงเรียน เนื่องจากเวลามีปัญหาไม่สามารถเรียกคืนได้ รวมถึงเกี่ยวข้องกับสังคมด้วย

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชี้แจงว่า ก่อนการพิจารณาอนุญาตขายหุ้นไอพีโอ SISB ก.ล.ต. ได้มีการหารือและส่งหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและกำหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชน (lead regulator) ว่า SISB สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้หรือไม่และวันที่ 24 ต.ค. 2561 สช.มีหนังสือตอบ ก.ล.ต.ว่า ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งในการหารือ สช. ไม่ปรากฏว่า สช.มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ SISB จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อ ก.ล.ต.พิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ตามกฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พบว่า SISB มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จึงไม่มีเหตุที่ ก.ล.ต.จะปฏิเสธคำขอของ SISB ได้ ก.ล.ต.จึงมีคำสั่งอนุญาตเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 และ SISB เสนอขายหุ้นไอพีโอเสร็จสิ้นวันที่ 26 พ.ย. 2561 และเข้าเทรดตลาด mai วันที่ 29 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตลท.ยังรอฟังข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจาก ก.ล.ต.และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่โรงเรียนนานาชาติดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งส์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้รับรู้ อีกทั้งให้นักลงทุน บุคคลทั่วไปได้เข้าใจธุรกิจมากขึ้น และมีการตรวจสอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสตามระเบียบที่กำหนดไว้ ■

ไฟแนนซ์ทูเดย์

| ญาติ

... ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว.คลัง
แวะมาสั่งการบ้าน มงคล สีลา
ธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หรือ ธพว. เสียหน่อย
เพราะผลงานเข้าตา จนสมคิด
เอ่ยปากชมว่า ยุคนี้ดีกว่าเมื่อ
10 ปีก่อน สมัยก่อนมา ธพว.
เจอเอ็มดีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ต้องรอให้กินเสร็จก่อนถึง
จะคุยได้

... มายุคนี้ สั่งเลยใคร
มาขอสินเชื่อไม่ได้ ให้มาสอบ
ถาม มงคล เอ็มดีได้เลย พร้อม
กำชับให้ ธพว. ปรับบทบาท
ไม่ใช่ให้แค่สินเชื่อ เจอหน้า
คนกลัวว่ามาทวงหนี้ พร้อม
ตั้งสโลแกนใหม่ให้ว่า “ฉัน
รักเอสเอ็มอีแบงก์ เพราะ
เอสเอ็มอีแบงก์ ดูแลคนตัวเล็ก”

... ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบ
ไหน แต่ไอเดียเรื่องเก็บค่า
ธรรมเนียมฝากเงินที่เคาน์เตอร์
กับกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม ยังถือว่า
ไม่ถูกที่ถูกเวลากับสังคมไทย
ในตอนนี ■

คลังแจกแจกเน็ตคนจน

ไม่แจกชิม ขอเงินกสทช.อุดหนุนหวังยกระดับชีวิตผู้มีรายได้น้อย

โพสต์ทูเดย์ - คลังแจกโครงการแจกอินเทอร์เน็ตให้ผู้มีรายได้น้อยใช้เงินกสทช. หวังให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเปิดเผยว่า โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปนั้น เสนอไปนานแล้ว ไม่ได้เป็นการแจกชิมโทรศัพท์เป็นการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน

“จากการสำรวจเดี่ยวนี้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยทุกคนมีสมาร์ตโฟนที่เดี่ยวนี้ราคาไม่แพง เราจะให้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเพิ่มเข้าไปให้กับผู้ที่เข้าโครงการ ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการทำมาหากิน เช่น ข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ราคาสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลการออม ข้อมูลผู้สูง

อายุ ชั่วโมงเน็ตนี้จะล็อกไม่ให้เข้าไปเล่นเกม หรือดูเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์” รมว.คลัง กล่าว

นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้เสนอสู่การพิจารณาของ ครม. ไปนานมากแล้ว แต่เพิ่งได้รับการอนุมัติเข้าใจที่นานเพราะทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใช้เวลาพิจารณานานหน่อย เนื่องจากคลังขอใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ทั้งนี้ กทปส.มีเงินที่เรียกเก็บจากโอเปอเรเตอร์แต่ละรายอยู่ ก็ขอให้หักรายได้บางส่วนที่เรียกเก็บมาไปให้โครงการนี้ ซึ่ง กสทช.ก็จะมีรายได้ลดลงนิดหน่อยอย่าเข้าใจผิดว่ารัฐบาลนำเงินงบประมาณไปใช้ ซึ่งในระยะยาว เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็คเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจากสิ้นสุดมาตรการ ■

อัปเดตสินเชื่อพิเศษ ของขวัญSMEs ตั้งเป้า3หมื่นราย

อัปเดตสินเชื่อพิเศษของขวัญSMEs เป้า 3 หมื่นราย

ผู้จัดการรายวัน360° – “สมคิด” ควง “อุตตม” ตรวจงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ชพว.) วางเป้าหมายร่วม ก.อุตฯปี 2562 หนุน “เอสเอ็มอี” ให้เข้าถึงระบบการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ 6 แสนราย พร้อมเตรียมเสนอ ครม.18 ธ.ค.นี้ มอบเป็นของขวัญปีใหม่จาก ชพว. 2 โครงการ อัปเดตสินเชื่อรวม 1.18 หมื่นล้านบาท โครงการลุ่มแล้ว ลูก คาดผู้ประกอบการ 3 หมื่นรายได้ประโยชน์

อ่านต่อหน้า 11

ผู้จัดการรายวัน360° – “สมคิด” ควง “อุตตม” ตรวจงาน ชพว. วางเป้าหมายร่วม ก.อุตฯปี 2562 หนุน “เอสเอ็มอี” ให้เข้าถึงระบบการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ 6 แสนราย พร้อมเตรียมเสนอ ครม.18 ธ.ค.นี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่จาก ชพว. 2 โครงการอัปเดตสินเชื่อรวม 1.18 หมื่นล้านบาท “อุตตม” ถกวันนั้น (6 ธ.ค.) มาตรการการกระทรวงอุตฯ เป็นของขวัญมอบให้ภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมการทำงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (ชพว.) พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ได้มอบหมายให้ ชพว.ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายปี

2562 ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) จำนวน 600,000 แสนรายจากเอสเอ็มอีที่มีทั่วประเทศ 3 ล้านรายให้เข้าถึงการค้าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์(อีคอมเมิร์ซ) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของสินเชื่อให้เข้าถึงเอสเอ็มอี และคนตัวเล็กมากขึ้นซึ่ง ชพว.จะนำเสนอเข้าสู่ ครม. 18 ธ.ค.ให้พิจารณา 2 โครงการ “ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมาก ตัวอย่าง การส่งพัสดุของเคอรี่ (Kerry) ที่เคยส่งพัสดุลินค้าวันละ 70,000-80,000 ชิ้น แต่ปัจจุบันสามารถส่งได้วันละ 1 ล้านชิ้น เอสเอ็มอีเราต้องปรับตัวอีกร้านโชว์ห่วย ร้านค้าทั่วไปที่กำลังซบเซา ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจะลำบาก ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมนำเอาสินค้าจากโรงงานต้นทุนต่ำไปช่วยด้วย ชพว.จะต้องมองในเรื่องนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงานที่จะทำให้เอสเอ็มอีของไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้ “นายสมคิดกล่าว

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรมกล่าวว่า วันนี้ (7 ธ.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรมจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ รวมถึงการหารือถึงการมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรวันที่ 13 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมครม.วันที่ 18 ธ.ค.กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอ ครม.เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอีและคนตัวเล็กที่เป็นมาตรการของ ชพว.เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพระราชรัฐเสริมแกร่งการค้าชุมชนหรือโชว์ห่วยประชารัฐวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 2. โครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ลุ่มแล้วลูก ครอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท

“การทำงานร่วมกับชพว.เรามองใน 2 มิติ โดยมิติแรกคือเชิงพื้นที่ที่วันนี้ ชพว.มีรถม้าเติมทุนบริการสินเชื่อถึงที่ ซึ่งขณะนี้มี 600 คัน ในช่วงปีใหม่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 จะเพิ่มเป็น 1,000 คัน เพื่อเข้าถึงเอสเอ็มอีมากขึ้นและจะทำงานใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) ที่จะมีครบ 77 จังหวัดในเดือน ก.พ. 62 มิติ

ที่ 2 บทบาทของ ธพว.ที่จะมุ่งส่งเสริมด้วย การสร้างให้เกิดคนตัวเล็ก เสริมให้เก่ง เช่น ร้านโชห่วยประชารัฐและซ่อมให้แกร่ง” นาย อุตตมกล่าว

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว.หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า โครงการโชห่วยประชารัฐวงเงิน 10,000 ล้านบาทเป็นแหล่งทุนจากโครงการเดิมที่มี อยู่มีเป้าหมายที่เป็นเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการค้าปลีก บริการและผลิตภัณฑ์เกษตร ที่ ไม่เป็นเอ็นพีแอล กลุ่มเป้าหมาย 10,000 ราย วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา ให้เงินกู้ 7 ปีปลอดเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 0.25-0.42% เมื่อผ่าน ครม.แล้ว โครงการนี้จะเดินหน้าได้ทันที

ส่วนโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคน ตัวเล็ก ล้มแล้วลุก กรอบวงเงิน 1,800 ล้าน บาทเป็นเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณเดิม ของโครงการพลิกฟื้นตลาดการค้าฟื้นฟูเอสเอ็ม อีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และย่อม (สสว.) เป้าหมายช่วยเอสเอ็มอี รายเล็กที่เป็นเอ็นพีแอลโดยเฉพาะหนี้บัตร รูดเงินสดโดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทไม่คิดดอกเบี้ยและไม่มีหลัก ประกัน เป้าหมาย 30,000รายซึ่งหลังผ่าน ครม.อาจจะต้องรอเกณฑ์เงื่อนไขปฏิบัติจาก สสว.โดยอาจจะเริ่มได้ ม.ค. 62.



เศรษฐกิจ

คลังแจกข้อปีใหม่-คืนแวตตรุษจีน ฝ่าครหา...กระตุ้นเศรษฐกิจหรือหาเสียง

หลัังพรรคพลังประชาชน (พปช.) ประกาศ
สู้ศึกเลือกตั้ง และเปิดตัวพรรคปลาย
เดือนกันยายนผ่านไปไม่นาน ฝ่ายรัฐบาลก็ออก
มาตรการทางเศรษฐกิจออกมาเป็นระยะ ยก
เหตุผลคือต้องการดูแลกลุ่มที่ยังเดือดร้อน และ
พยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัวเกิน 4%

ตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มาตรการ
ที่กระทรวงการคลังประกาศออกมาแล้ว รวมถึง
มาตรการที่กำลังอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2561-
กุมภาพันธ์ 2562 รวมแล้วต้องใช้งบประมาณ
กว่า 7.33 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีประชาชน
ได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 36 ล้านคน

มาตรการแรกที่น่ามาใช้คือมาตรการคืนแวต
คนจนที่ถือบัตรสวัสดิการ 14.5 ล้านคน เป็นเวลา
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-30
เมษายน 2562 ใช้เงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้าน
บาท กำหนดเพดานคืนแวต 500 บาทต่อคนต่อ
เดือน

หลังจากนั้น ประกาศแจกของขวัญปีใหม่
วงเงินสูงถึง 5.87 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม
คนจนถือบัตรสวัสดิการ 3.87 หมื่นล้านบาท
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562
เป็นเวลา 10 เดือน

มาตรการมีทั้งหมด 4 มาตรการ คือ ช่วยค่า
ไฟ 230 บาทต่อเดือน ช่วยค่าน้ำ 100 บาทต่อ
เดือน เป็นค่าน้ำค่าไฟในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป
เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

แจกเงินให้กับผู้ถือบัตรทุกคนวงเงิน 500 บาท
ต่อคนในเดือนธันวาคมครั้งเดียว สามารถนำไป
ซื้อสินค้าและบริการหรือกดเป็นเงินสดก็ได้ เริ่มใส่
เงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ วันที่ 8-10 ธันวาคม
2561 ให้ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล สำหรับคน
สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อคน จ่ายเข้า

บัตรวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ช่วยค่าเช่าบ้านแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เดือน
ละ 400 บาท เริ่มจ่ายเข้าบัตรเดือนแรกวันที่ 12
ธันวาคม 2561

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังออกมาตรการ
ช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
ให้เงินเพิ่มอีกไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน มี
ข้าราชการบำนาญ 1.59 แสนคน ได้รับเงินดัง
กล่าว

ส่วนข้าราชการบำนาญรายได้ต่ำเพิ่มเป็น
เดือนละ 1 หมื่นบาท มีข้าราชการในกลุ่มนี้
5.27 หมื่นคน

นอกจากมาตรการดูแลคนจน รัฐบาล
เร่งอัดมาตรการเอาใจคนชั้นกลาง ด้วย
มาตรการลดหย่อนภาษีจากข้อช่วยชาติ โดย
จำกัดสินค้าแค่ 3 กลุ่มสินค้า คือ ยางรถ หนังสือ
ไอทีอป โนวเงินข้อปีไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจาก ครม.ไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
เริ่มมาตรการในวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16
มกราคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน คาดว่าทำใ้
กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ 1,600 ล้านบาท

ที่ต้องจำกัดเพียง 3 สินค้า เพราะก่อนหน้านี้
กระทรวงการคลังจะยืนยันว่าไม่ทำข้อช่วยชาติ
อีกแล้ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียดายมาตรการ

แต่เมื่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.หรือ
สภาพัฒน์) ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2561
ต่ำเพียง 3.3% พร้อมหันตัวเลขคาดการณ์
ปีนี้เหลือ 4.2% จากเดิม 4.5% ทำให้ต้องมี
มาตรการเสริม

กงประเมินแล้วว่าข้อช่วยชาติจำกัด 3 สินค้า
จะไม่หือหวาเหมือนปีที่ผ่านมา นายอภิ
รักษ์ ดันดีวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง สั่งให้ดำเนินมาตรการองเปาตรุษจีน ด้วยการ
คืนแวต 5% ให้กับประชาชนจับจ่ายใช้สอยผ่าน
บัตรเดบิตในสินค้าที่มีแวตวงเงินไม่เกิน 20,000
บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
คิดเป็นเงินได้คืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
คน คาดว่าจะเสนอ ครม.ในเร็วๆ นี้

การคืนเงินจะดำเนินการผ่านอีเพย์เมนต์ที่ลง
ทะเบียนด้วยบัตรประชาชน โดยจะขอเงินจาก
ครม. 1 หมื่นล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ เป็นการ
ขอเผื่อไว้จากคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 6-7 พัน
ล้านบาท มาตรการนี้คาดว่าจะมีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมโครงการประมาณ 10-20 ล้านคน จาก
บัตรเดบิตในระบบล่าสุด 68 ล้านใบ มีประชาชน
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ 45 ล้านบัญชี

เดิมทีมาตรการนี้จัดทำช่วงปีใหม่พร้อมๆ กับ
โครงการข้อช่วยชาติ แต่การจัดทำระบบเพื่อ
รองรับโครงการ เช่น ระบบกลางเก็บข้อมูลใช้จ่าย
ระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก
เจ้าของบัตรต้องยินยอมให้กระทรวงการคลัง
เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเพื่อคืนเงิน โดยไม่
ต้องยื่นเอกสารขอคืนเงิน แต่นำบัตรเดบิตไปรูต
ซื้อสินค้า กระทรวงการคลังสามารถประมวลผล
คืนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

แม้ว่าจะเสียเงินไป 1 หมื่นล้านบาท กระทรวง
การคลังมองว่าคุ้ม เพราะทำให้คลังสามารถขยาย
ฐานภาษีจากข้อมูลใช้บัตร เช่น ทำให้ทราบที่ซื้อ
จากร้านค้าไหน เข้าไ้ไร้ ร้านดังกล่าวมีรายได้เท่า
ไร้ จ่ายภาษีครบไหม

นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการกระตุ้นให้เกิดการ
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอีเพย์เมนต์

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 1999

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 77.86

Ad Value: 37,372.80

PRValue (x3): 112,118.40

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: คลังแจกข้อปีใหม่-คืนแวดตรุษจีน ฝ่าครหา...กระตุ้นเศรษฐกิจหรือหาเสี่ยง

โดยกระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรเดบิต เพื่อจูงใจประชาชนเข้าร่วมโครงการ

!! หน่อนเมื่อมาตรการประกาศออกมาช่วงใกล้เลือกตั้ง และแกนนำพรรค พปชร. คือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หนีไม่พ้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำเพื่อหวังผลทางการเมือง เรื่องนี้ นายนิพนธ์ พิวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นว่า มาตรการของกระทรวงการคลังและรัฐบาลออกมในช่วงนี้ได้อย่างเดียวคือใกล้เลือกตั้ง การอ้างทำเพื่อดูแลเศรษฐกิจนั้นฟังไม่ขึ้น ในปีนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวเกินกว่า 4% ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องออกมาตรการมาดูแล

อีกทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยกับการลดเวตหรือใช้เวตอ้างอิงเพื่อทำมาตรการ เพราะทำให้ประชาชนไม่รู้หน้าที่ตัวเองในการเสียภาษี ทำลายวินัยทางการเงินการคลัง

โดยควรใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะช่วงวิกฤตจริงๆ เพื่อให้เหลือกระตุ้นไว้ใช้ในวงจำเป็น

พร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงการคลังชี้แจงเงินที่นำมาทำนโยบาย ถ้าบอกว่าเป็นเงินจากงบประมาณขอให้ออกว่าจะกู้ยืมอะไร ดอกเบี้ยเท่าไร และกี่ปี้จึงจะหมด เพื่อให้ประชาชนทราบว่ามาตรการที่ทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่อะไร เป็นเงินที่ประชาชนต้องจ่าย

แม้จะบอกว่ามาจากงบประมาณ แต่ต้องไม่ลืมว่าขณะนี้ไทยยังดำเนินมาตรการขาดดุล ต้องกู้มาใช้จ่าย ซึ่งมาตรการที่ทำมาทั้งหมดถือเป็นภาระของผู้เสียภาษีต้องจ่ายในอนาคต

พี่

งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำเพื่อหาเสียง โดยอธิบายว่าให้การบ้านกระทรวงการคลังมานานแล้ว เพิ่งสรุปออกมาในช่วงนี้ ซึ่งสิ่งที่ทำเพื่อมาดูแลกลุ่มคนที่ต้องการดูแล มาตรการที่ออกมานั้นไม่กระทบงบประมาณ เพราะมีเงินเตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือคนจน ซึ่งนำมาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีเงินในกองทุนต้นไว้แล้วถึง 1 แสนล้านบาท

นายสมคิดแจงว่า ส่วนการแจกเงิน 500 บาทต่อคนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 14.5 ล้านคน ถือเป็นความช่วยเหลือปลายปี เพราะตลอดทั้งปีคนเหล่านี้ลำบากมากมามาก ซึ่งใช้เงินไม่มาก

ด้านนายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะมือชงมาตรการ ปฏิเสธเช่นกันว่า ไม่ได้ทำเพื่อหาเสียง แต่เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำมาตลอด เช่น ซ้อปช่วยชาติในปีก่อนๆ ทำมาตรการขึ้นดอกเบี้ยการบริโภคลดลงหรืออยู่ที่ 1% แต่ขณะนี้การบริโภคอยู่ที่ 4% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในบางสินค้ายังต้องช่วยเหลือจึงจำเป็นต้องทำมาตรการต่อ ส่วนมาตรการคืนเวต เพื่อพยุงให้เศรษฐกิจในปี 2561 และ 2562 ต้องโตเกิน 4%

ถือว่าเซอร์ไพรส์กับมาตรการของกระทรวงการคลัง หลังจากนี้คงต้องจับตาว่าจะออกมาตรการทั้งหมดก่อนเลือกตั้งอีกหรือไม่? ●

แซ่บ!๑

ไม่ใช่เหนียว

ขุนคลัง “อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” ชอบถูกเพื่อนซี้สมัยเรียน “สมคิด จาคูศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี แฉว่า “จีเหนียว”

เพราะอยู่กระทรวงการคลังกว่าจะควักเงินออกมาใช้ได้ก็คิดแล้วคิดอีก เกมล่าสุดมาตรการ “ซ้อปช่วยชาติ” ไม่ค่อยโดนใจ เพราะเปิดให้ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้แค่ 3 รายการเท่านั้น...แต่เจ้าตัวก็บอกแบบนี้แล้วเพราะเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นไม่ได้แยเหมือนก่อน

แต่หากใครอยากได้แบบจัดหนักก็ขอให้รออีกนิดหน่อย เพราะเตรียมส่งทุนงบหนี้สินค้าน่าซื้อมูลค่าเพิ่มให้ซ้อปผ่านบัตรเดบิตช่วงเทศกาลตรุษจีนถึง 5%

เรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดา เพราะแจกสดแจกจริง โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้เลย ไม่ต้องมาลดหย่อนให้เสียเวลา.

"อภิศักดิ์"เสียงแข็งยืนยันกู้บัญชีเดียว

● ดีเดย์ 1 ม.ค.62 เอสเอ็มอีต้องเริ่มให้ได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะไม่ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ต้องใช้บัญชีที่อื่นชำระภาษีต่อกรมสรรพากรมาเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ นับตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาโดยกรมสรรพากรได้ให้ระยะเวลาแก่ผู้ประกอบการเตรียมตัวมากกว่า 2 ปี ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรที่จะมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว "ตอนที่ผมกับบอกให้ไปทำให้ถูกต้อง และเพิ่มแรงจูงใจเรื่องนิรโทษกรรมภาษีไปคือไม่ตรวจสอบย้อนหลังก็มีคนจำนวนหนึ่งทำไป แต่อีกจำนวนหนึ่งเพิกเฉย การที่ कुछเพิกเฉยนั้นเมื่อถึงเวลาเราจะไปผ่อนปรนให้เรื่อยๆก็ไม่มีทางจบ ดังนั้นสังคมของประเทศเราถ้าจะก้าวไปสู่สังคมที่พัฒนาแล้ว เรื่องนี้ต้องทำเพราะถือเป็นหน้าที่"

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอความร่วมมือสมาคมวิชาชีพการบัญชี โดยมีการจัดทำโปรแกรมการจัดบัญชีอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำไปใช้และกรมสรรพากรก็สามารถรับรองบัญชีได้ด้วย ซึ่งโปรแกรมบัญชีดังกล่าว สมาคมวิชาชีพการบัญชีเปิดให้โหลดฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่่า ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ทำหน้าที่เป็นที่เสียงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยใช้นโยบายตรวจแนะนำมากกว่าเข้าไปตรวจสอบ ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีผู้ประกอบการหลายรายจัดทำบัญชีและเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่าง กรณีร้านธงฟ้าประชารัฐที่มียอดขายในระดับที่ต้องเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) กรมสรรพากรก็ไปแนะนำจนสามารถเข้าจดทะเบียนแวตและได้รับผลดีจากการทำบัญชีเดียวและจดทะเบียนภาษีแวตเพราะทำให้รู้รายได้และรายจ่ายเพื่อประเมินภาพรวมการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

"คนที่ทำไม่ถูก หากทำให้ถูกต้องแล้วกรมสรรพากรก็ไม่เข้าไปตรวจสอบแต่จะใช้คำแนะนำหากติดปัญหาอะไรก็แนะนำกันได้ กรมสรรพากรจะทำหน้าที่เป็นที่เสียง ซึ่งที่ผ่านมา มีหลายราย โดยเฉพาะร้านธงฟ้าที่จดทะเบียนแวต เชื้อใหม่ เมื่อร้านธงฟ้าจดทะเบียนแวตแล้ว เขาบอกคนสรรพากรว่า ถ้าเขารู้ เขาทำมานานแล้วเพราะรู้บัญชีกำไรขาดทุน"

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการมีบัญชีเล่มเดียวจะทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น เมื่อบัญชีถูกต้องต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินทำนั้นแต่ยังสามารถไปกู้เงินจากธนาคารก็ได้ ซึ่งตอนนี้ธนาคารไม่ยอมปล่อย เนื่องจากไม่รู้สถานะของผู้ประกอบการ ถ้าทำบัญชีถูกต้องก็สามารถประเมินภาพรวมธุรกิจได้ อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกลง เพราะมีการแข่งขันในระบบมากขึ้น

ไม่ใช่เหนียว

ขุนคลัง “อภิศักดิ์ ตันติ
วรวงศ์” ชอบถูกเพื่อนซี้สมัยเรียน
“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายก
รัฐมนตรี แซวว่า “จีเหนียว”

เพราะอยู่กระทรวงการ
คลังกว่าจะควักเงินออกมาใช้ได้ก็คิดแล้วคิดอีก แถมล่าสุดมาตรการ
“ช้อปช่วยชาติ” ไม่ค่อยโดนใจ เพราะเปิดให้ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี
ได้แค่ ๓ ราชการเท่านั้น...แต่เจ้าตัวก็บอกแบบนี้แล้วเพราะเศรษฐกิจ
กำลังดีขึ้นไม่ได้แะเหมือนก่อน

แต่หากใครอยากได้แบบจัดหนักก็ขอให้รออีกนิดหน่อย
เพราะเตรียมสั่งทุ่มงบหมื่นล้านคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักช้อปผ่านบัตร
เดบิตช่วงเทศกาลตรุษจีนถึง ๕%

เรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดา เพราะแจกสดแจกจริง โอนเข้า
บัญชีพร้อมเพย์ได้เลย ไม่ต้องมาลดหย่อนให้เสียเวลา.

คลังเดินหน้าบังคับใช้'บัญชีเดียว'

- เริ่ม 1 ม.ค. 62 ชูข้อดีแข่งลดดอกเบี้ย
- ชี้ให้ 'เอสเอ็มอี' ปรับตัวแล้ว 2 ปี

รมว.คลังไม่ผ่อนปรนบัญชีเดียวตามข้อเรียกร้องผู้ประกอบการ ยืนยันเดินตามแผน 1 ม.ค. 62 เผยให้เวลาปรับตัวมา 2 ปีแล้ว ส่งผลให้เอสเอ็มอีต้องปรับบัญชียื่นเสียภาษี ขอกู้เงินกับแบงก์ ซึ่งเป็นผลดีทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยังคงเดินหน้านโยบายบัญชีเดียวตามกำหนด ซึ่งเอสเอ็มอีต้องปรับบัญชียื่นเสียภาษีของเงินกู้กับธนาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 แม้จะมีข้อเรียกร้องให้ผ่อนปรนมาตรการเพื่อให้เอสเอ็มอีปรับตัว แต่ยืนยันไม่ผ่อนปรน เพราะที่ผ่านมากระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ให้ระยะเวลาแก่ผู้ประกอบการเตรียมตัวมากกว่า 2 ปี ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีความพร้อม

“เรื่องบัญชีเดียวให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวมานาน รวมถึงให้แรงจูงใจเรื่องนิรโทษกรรมภาษี คือ ไม่ตรวจสอบย้อนหลัง มีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งทำไป แต่จำนวนหนึ่งเพิกเฉย ดังนั้น คงไม่ผ่อนปรนอีกแล้ว เพราะถ้าจะก้าวไปสู่สังคมพัฒนาแล้ว เรื่องนี้ต้องทำถือเป็นหน้าที่” นายอภิศักดิ์กล่าว

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า หนึ่งในหน้าที่ของกระทรวงการคลัง คือ การดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้น สิ่งที่จะดำเนินการช่วยเหลือได้ในขณะนี้ คือการรับรองบัญชี



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

โดยมีแนวทางการช่วยเหลือผ่านสมาคมวิชาชีพการบัญชีที่จัดทำโปรแกรมการจัดบัญชีอย่างง่ายที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำไปใช้ และกรมสรรพากรก็สามารถให้การรับรองได้ ขณะเดียวกัน ก็ให้ผู้สอบบัญชีจากกรมสรรพากรสามารถรับรองบัญชีที่เอสเอ็มอีจัดทำเองด้วยเช่นกัน

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมากกรมสรรพากรทำหน้าที่เป็น

พี่เลี้ยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยใช้นโยบายตรวจและนำมามากกว่าเข้าไปตรวจสอบ ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีผู้ประกอบการหลายรายจัดทำบัญชีและเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างกรณีร้านธงฟ้าประชารัฐที่มียอดขายในระดับที่ต้องเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ทางกรมสรรพากรก็ไปแนะนำจนสามารถเข้าจดทะเบียนแวต และได้รับผลดีจากการทำบัญชีเดียวและจดแวต เนื่องจากทำให้รู้ถึงยอดขายและรายจ่าย เพื่อประเมินภาพรวมการทำธุรกิจดีขึ้น

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า บัญชีเล่มเดียวจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น เมื่อบัญชีถูกต้องสามารถกู้ได้ทั้งจากแบงก์และนอนแบงก์จะทำให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง เพราะแบงก์จะรู้สถานะผู้ประกอบการจากบัญชี ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันปล่อยเงินกู้สำหรับเอสเอ็มอีของแบงก์ต่างๆ และเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องหากแบงก์ไม่ยอมลดดอกเบี้ยให้เอสเอ็มอี เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะเข้าไปกำกับดูแล ทั้งนี้ ธปท.มีคณะกรรมการอยู่ 3 ชุด ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านนโยบายการเงิน ด้านระบบการชำระเงิน และด้านสถาบันการเงิน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดูแลสถาบันการเงินจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มเอสเอ็มอี โดยเฉพาะจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อยากให้เลื่อนการบังคับใช้นโยบายบัญชีเดียวออกไป 1 ปี เนื่องจากเอสเอ็มอียังไม่มีความพร้อม และกังวลว่าหากไม่เลื่อนจะกระทบต่อภาพรวมเอสเอ็มอี กู้เงินยากขึ้น ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันเหมือนกระทรวงการคลังจะไม่เลื่อนมาตรการบัญชีเดียวเช่นกัน



ต้องชี้แจง

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีมากมายหลายเรื่อง มีทั้งแก้ไขกฎหมายเก่าและออกกฎหมายใหม่ ล้วนแต่เป็นการทำเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและขยายฐานภาษี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อรายได้ของประเทศไทยในอนาคต

ล่าสุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นว่าด้วยการชำระหนี้ภาษีผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมีสาระสำคัญในการกำหนดให้สถาบันการเงินทั้งรัฐและเอกชนแจ้งรายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอนและฝากเงินเกิน 3,000 ครั้ง/ปี หรือการฝากหรือรับโอนเงิน 200 ครั้ง รวมมูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป/ปี เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบและนำไปสู่การเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ได้ชี้แจงว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เจาะจงเก็บภาษีเฉพาะผู้ค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพราะจากตัวเลขของกลุ่มที่ใช้แรงงาน อายุ 30-39 ปี ที่มี 10.7 ล้านคน พบว่าเป็นผู้มีเงินเดือนประจำ 8.2 ล้านคน ยื่นเสียภาษี 5.2 แสนราย และไม่มีระบบเงินเดือน 2.5 ล้านคน ยื่นเสียภาษี 3.1 แสนคน ขณะที่นิติบุคคลที่เสียภาษีมียี่ 6.4 แสนราย และยื่นแบบเสียภาษีเพียง 4.2 แสนราย ทำให้สร้างภาระทางการคลัง

นอกจากนี้ ยังช่วยตรวจสอบและป้องปรามกลุ่มธุรกิจสีเทาได้ด้วย เช่น ผู้ค้ายาเสพติด หรือหลอกลงทุนโกงด้วยแชร์ลูกโซ่ที่จะหลอกให้คนโอนเงินเข้ามาจำนวนมากก็จะพบความผิดปกติได้เร็ว ในขณะที่ผู้จิวจรตชน ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี กฎหมายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ามีขึ้นเพื่อจัดการกับผู้ค้าสินค้าทางออนไลน์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ซึ่งมีอยู่จำนวนมากภายในประเทศไทย ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก แต่เมื่อมีกฎหมายนี้ทางกรมสรรพากรสามารถที่จะแกะรอยจากเส้นทางเงินไหลเข้ามา ก็จะตามเรียกภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ได้

แต่ที่วิตกกังวลมากกว่านั้น คือ ผู้ที่ไม่ได้ค้าขายออนไลน์ แต่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น เช่น เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นที่ซื้อขายหุ้นวันละหลายๆ ครั้ง จะมีรายการเงินเข้าออกมากกว่าเดือนละ 200 ครั้ง กฎหมายนี้อาจจะใช้อำนาจเกินจำเป็น

นอกจากนี้ หากจะตรวจสอบธุรกิจสีเทาก็สามารถใช้กฎหมายฟอกเงิน ที่เป็นกฎหมายสำคัญและมีโทษสูงกว่าได้ ไม่จำเป็นต้องมาควบคุมการโอนเงินเข้า

เรื่องนี้ทาง สนช.น่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เพราะใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้นานพอสมควร และยังมี สนช.ไม่เห็นด้วยอีกจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อกฎหมายผ่านความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นการรอลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะมีผลบังคับใช้ เป็นเรื่องปกติที่มีกฎหมายใหม่ใช้ ประชาชนก็จะเกิดความงุนงงและสับสนในระยะแรก แต่เรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังจำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดของกฎหมาย และให้ผู้ค้าออนไลน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายนี้ให้ปรับตัว ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ส่วนประชาชนทั่วไปก็ต้องให้เข้าใจว่ากฎหมายนี้ทำเพื่ออะไร อย่าให้คนที่ไม่เข้าใจกฎหมายไปพุดชยายความให้เกิดการเข้าใจผิด และนำไปโจมตีทางการเมืองได้ ■

ดันโชว์ห่วยขายออนไลน์

แจกของขวัญปีใหม่ชงกรม.เคาะสินเชื่อ1.18หมื่นล.

ททลโยธิน ● "สมคิด" มอบ ธพว.-อุดาฯ หนุนร้านโชว์ห่วยธุรกิจค้าออนไลน์ เตรียมชง กรม.ไฟเขียว 2 โครงการสินเชื่อ 1.18 หมื่น ล. เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมดูแลกลุ่มคนตัวเล็กที่ล้มให้ลุกยืนได้ ประสาน สสว.ปรับการให้เงิน หวังพัฒนาเอสเอ็มอีปีหน้า 6 แสนราย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ว่ารูปแบบธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การค้าออนไลน์เริ่มเติบโตสูงขึ้น ทั้งนี้จึงได้มอบหมายให้ ธพว.ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายปี 2562 ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวน 800,000 แสนรายจากเอสเอ็มอีที่มีทั่วประเทศ 3 ล้านรายให้เข้าถึงการค้าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของสินเชื่อให้เข้าถึงเอสเอ็มอีและคนตัวเล็กมากขึ้น ซึ่ง ธพว.จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 18 ธ.ค. ให้พิจารณา 2 โครงการ

ได้แก่ โครงการประชารัฐเสริมแกร่งการค้าชุมชน โชว์ห่วยประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นแหล่งทุนจากโครงการเดิมที่มีอยู่มีเป้าหมายที่เป็นเอสเอ็มอี โดยเน้นที่ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าโชห่วยตามหมู่บ้าน บริการและผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่น ที่ไม่เป็นเอ็นพีแอล และโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก กรอบวงเงิน

1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณเดิมของโครงการพลิกฟื้นมาตรการฟื้นฟูเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.)

"ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เดี่ยวนี้การค้าออนไลน์บริษัทใหญ่ๆ มีการส่งสินค้าชิ้นต่ำกว่าแสนกล่องต่อวัน ซึ่งเอสเอ็มอีให้พอที่จะแข่งขันและเอาตัวรอดได้ โดยเฉพาะร้านโชห่วยเล็กๆ ทั่วไปที่มีการขายสินค้าเหมือนกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่กำลังซบเซา หากไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจะลำบาก ธพว.จะต้องมองในเรื่องนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงานที่จะทำให้เอสเอ็มอีของไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้" นายสมคิดกล่าว

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. หรือเอสเอ็มอีแมงกั กล่าวไว้ว่า โครงการโชว์ห่วยประชารัฐเราตั้งเป้าหมายเบื้องต้นที่จะเข้าร่วม 10,000 ราย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 0.25-0.42% ซึ่งหลังจากผ่าน ครม.แล้วจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที ส่วนโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก กรอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท อาจจะต้องรอเกณฑ์เงื่อนไขปฏิบัติจาก สสว.

โดยอาจจะเริ่มได้ ม.ค.62 โดยตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็กที่เป็นเอ็นพีแอล โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตเงินสดโดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน เป้าหมาย 30,000 ราย

นายอุดม สาบานาน รว.อุตสาหกรรม กล่าวไว้ว่า วันที่ 7 ธ.ค. กระทรวงอุตสาหกรรมจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ รวมถึงการหารือถึงการมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาใน ครม. ตั้งเป้าทำให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากที่สุด แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือ สร้างให้เกิด โดยเริ่มพัฒนาจากคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ เข้ามาเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ เสริมให้เก่ง จะพัฒนาจากกลุ่มธุรกิจเดิม ในด้านการขยายตลาดและการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และซ่อมให้แกร่งคือเยียวยาคนที่ล้มให้สามารถกลับมายืนอยู่ได้ โดยจะพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนด้านการเงินด้วย.

ธพว.ปลื้มปล่อยกู้เข้าเป้า

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธพว. มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท และมีสินเชื่อที่รอการเบิกจ่ายอีกกว่า 5,000 ล้านบาท ช่วงปลายปีคาดว่าทั้งปีธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.25 หมื่นล้านบาท โดยภาพรวมการปล่อยสินเชื่อเน้นปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยมีวงเงินปล่อยกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ซึ่งค่าเฉลี่ยการปล่อยสินเชื่อในช่วงปี 61 ลดลงเหลือ 1.72 ล้านบาทต่อรายเท่านั้น สะท้อนว่าธนาคารต้องการช่วยเหลือธุรกิจรายเล็กได้มากขึ้นเทียบกับปี 52-57 ที่มีวงเงินปล่อยกู้ต่อรายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยปล่อยกู้ที่ 3.04 ล้านบาทต่อราย

ส่วนการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เฉพาะหนี้ใหม่ที่ปล่อยตั้งแต่ปี 58 ถึง 31 ต.ค. 61 พบว่าของลูกหนี้ที่ปล่อยใหม่ อยู่ที่ระดับต่ำเพียงแค่ 4.11% จากยอดเอ็น

พีแอลทั้งระบบของธนาคาร ส่วนหนี้เสียในปัจจุบันที่อยู่ราว 1.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 16 % ของสินเชื่อคงค้าง

นายมงคล กล่าวว่ ธพว. ยังได้จัดโครงการรณรงค์เงินทุน รัฐบาลพิจารณาสินเชื่อใน 7 วัน ล่าสุดมีวงเงินให้บริการสินเชื่อถึงชุมชนแล้ว 600 คัน คาดว่า น.ค.-ก.พ. 62 จะมีครบ 1,000 คัน เพื่อกระจายการให้บริการได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank ที่สามารถรอกำขอลิขื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบเครดิตสกอร์ริงในการคัดกรองลูกค้าขั้นต้น และจะมีบริการรณรงค์เงินทุนเข้าไปให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมถึงที่

นอกจากนี้ ธพว. ยังมีโครงการปกป้องหนี้เอสเอ็มอี แสดงสถานประกอบการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่หมดฐานะให้เป็นที่รู้จักในโซเชียล สร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นปีคาดว่าจะทำได้ 7 หมื่นราย และทำให้ครบ 6 แสนราย ที่ต้องนำเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซได้ตามนโยบายของรัฐบาล.

ลุ่มครม.อุมSME 'สมคิด'เร่งเคาะมาตรการช่วยรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ (ชพว.)

นายสมคิด กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เห็นได้จากในธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล เบื้องต้นได้มอบหมาย ชพว.และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการรายเล็ก รวมถึงร้านค้าโชห่วย ร้านค้า

รายย่อยและร้านค้าธงฟ้าให้เข้าถึงการค้าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้ได้

ทั้งนี้ได้มอบหมาย ชพว.ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายปี 2562 ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวน 600,000 แส่นราย จากเอสเอ็มอีที่มีทั่วประเทศ 3 ล้านรายให้เข้าถึงการค้าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของสินเชื่อให้เข้าถึงเอสเอ็มอีและคนตัวเล็กมากขึ้น ซึ่งได้ให้เอ็มอีแบงก์จะนำเสนอเข้าสู่กรม.

18 ธันวาคม 2561

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงรวมถึงการหารือถึงการมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (กรม.) สัญจร (จ.บึงกาฬ และหนองคาย) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นี้

นายมงคล สีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เอสเอ็มอีแบงก์ หรือ (ชพว.) กล่าวว่า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13740

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 46.07 Ad Value: 41,463

PRValue (x3): 124,389

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กลุ่มกรม.อุ้มSME 'สมคิด'เร่งเคาะมาตรการช่วยรับปีใหม่

เอสเอ็มอีแบงก์จะนำเสนอ 2 โครงการ ที่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเติมเข้าสู่กรม. ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วย โครงการให้หน่วยราชการวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นแหล่งทุนจากโครงการเดิม ที่มีอยู่มีเป้าหมายที่เป็นเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการค้าปลีก บริการและผลิตภัณฑ์เกษตร ที่ไม่เป็นหนี้เสีย กลุ่มเป้าหมาย 10,000 ราย วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาให้เงินกู้ 7 ปีปลอดเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 0.25-0.42% เมื่อผ่านกรม.แล้ว คาดว่าจะมีผลทันทีในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เนื่องจากการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงผู้ประกอบการค้าปลีก

ส่วนโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก กรอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท เป็นเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณเดิมของโครงการพลิกฟื้นมาตรการฟื้นฟูเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) เป้าหมายช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็กที่เป็นหนี้เอ็นพีแอล โดยเฉพาะหนี้บัตรรูดเงินสดโดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่กีดดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน เป้าหมาย 30,000 ราย หากผ่าน กรม. แล้วจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 30 วัน ในการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขปฏิบัติจาก สสว. ซึ่งอาจจะเริ่มได้มกราคม 2562

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11033

Col.Inch: 24.92

Ad Value: 59,808

ภาพข่าว: อุ่มเอสเอ็มอี

หน้า: 17(กลาง)

PRValue (x3): 179,424

คลิป: สีสี่



อุ่มเอสเอ็มอี : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) เพื่อ จัดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอี มอบเป็นของขวัญช่วงปีใหม่

ทุนเอสเอ็มอี6แสนรายค้าออนไลน์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายนรมว.อุตสาหกรรม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อประชุมร่วมกันถึงแนวทางยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยนายสมคิดได้สั่งการให้ ธพว.ตั้งเป้าหมายยกระดับเอสเอ็มอีให้เข้าสู่กระบวนการอีคอมเมิร์ซ หรือค้าขายออนไลน์ให้ได้อย่างน้อย 600,000 ราย ในปี 2562 ขณะที่นายมงคล ตีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่าธนาคารได้เตรียมโครงการที่เป็นของขวัญปีใหม่ ในปี 2562 จำนวน 2 โครงการ เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 1. โครงการประชารัฐเสริมแกร่งการค้าสู่ชุมชนวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 1 ปี กรณีผู้กู้เป็นบุคคล ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 0.42% ต่อเดือน นิติบุคคล ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน โดยคาดว่าจะช่วยเหลือ

เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย รักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน มียอดขายเพิ่มขึ้น 40,000 ล้านบาท และช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรไม่น้อยกว่า 15% เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ประมาณ 10 ล้านคนและมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่น้อยกว่า 45,800 ล้านบาท 2.โครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ส้มแล้วลูก วงเงิน 1,800 ล้านบาท เน้นกลุ่มเอสเอ็มอีที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) แต่ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะยกเว้นการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร ให้ผู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลา 7 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 1 ปี ช่วงปลอดเงินต้นให้ชำระไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน โดยคาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย รักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่า 90,000 คน และมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่น้อยกว่า 7,800 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (กรรม.) ได้ภายในวันที่ 18 ธ.ค.นี้.

เอสเอ็มอีแบงก์โล่ง หนี้เสียใหม่แค่4.1%

โพสต์ทูเดย์ - ธพว. ปลื้มเอ็นพีแอลลูก
หนี้ปล่อยใหม่แค่ 4.1% คาดอนุมัติสิน
เชื่อใหม่ปีนี้ได้ตามเป้า 3.25 หมื่นล้าน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงาน นับ
ตั้งแต่ปี 2558-31 ต.ค. 2561 พบว่า
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็น
พีแอล) ของลูกหนี้ที่ปล่อยใหม่ อยู่
ที่ระดับต่ำเพียงแค่ 4.11% จากยอด
เอ็นพีแอลทั้งระบบของธนาคารใน
ปัจจุบันที่อยู่ราว 1.6 หมื่นล้านบาท หรือ
คิดเป็น 16% ของสินเชื่อคงค้าง

ทั้งนี้ ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อที่

ธนาคารได้รับมอบนโยบายมาคือการ
ปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยมีวงเงินปล่อย
กู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ราย ซึ่งค่าเฉลี่ย
การปล่อยสินเชื่อในช่วงปี 2561 ลด
ลงเหลือ 1.72 ล้านบาท/รายเท่านั้น
สะท้อนว่าธนาคารต้องการช่วยเหลือ
คนตัวเล็ก ซึ่งถือว่าลดลงมากเทียบ
จากปี 2552-2557 ที่มีวงเงินปล่อยกู้
ต่อรายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมี
ค่าเฉลี่ยปล่อยกู้ที่ 3.04 ล้านบาท/ราย

ล่าสุดธนาคารมียอดอนุมัติ
สินเชื่อแล้วกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท
คาดว่าทั้งปีธนาคารจะสามารถอนุมัติ
สินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.25 หมื่นล้านบาท ■

'สมคิด'บี ธพว.ปล่อยกู้ช่วยเหลือซื้อสินค้าปีใหม่

กรุงเทพธุรกิจ ● "สมคิด"ควง "อุตตม"บุกเอสเอ็มอีแบงก์ เคาะ 2 ของขวัญปีใหม่ วงเงิน 1.18 หมื่นล้านบาทช่วยเหลือเอสเอ็มอีตั้งกองทุน"ล้มแล้วลุก"นำร่องปล่อยกู้ปลดหนี้บัตรเครดิตรายละ 1 แสนบาท 7 ปี และให้สินเชื่อช่วยเหลือซื้อสินค้าขายรับปีใหม่ ด้านธพว. देंรับตั้งวงเงินปล่อยกู้ประชารัฐชุมชน 3.5 หมื่นล้านบาท

วานนี้(6 ธ.ค.)นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่กำกับดูแลงานเอสเอ็มอี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารของธพว.เพื่อเร่งรัดจัดทำข้อสรุปมาตรการความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ทันก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

นายสมคิด กล่าวภายหลังการหารือว่า มีความชัดเจน 2 มาตรการ ที่จะแยกเป็นเรื่องที่ช่วยกลุ่มธุรกิจที่สะดุดแต่ยังไปต่อได้ ซึ่งจะมีการเติมเงินทุนส่วนหนึ่งไปเริ่มต้น

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

สภักดิ์

ธุรกิจใหม่ กับกลุ่มร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วยเล็กๆ ร้านธงฟ้าในชุมชน ร้านสินค้าเกษตร เป็นต้น กลุ่มนี้ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งเพื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทั้ง 2 กลุ่มถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญที่รัฐบาลจะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังอยากเห็นเอสเอ็มอีเป็นผู้ค้าออนไลน์(อีคอมเมิร์ซ)เพิ่มขึ้น 5-6 แสนรายในปีหน้า เนื่องจากขณะนี้การค้าออนไลน์ขยายตัวสูงมากเห็นได้จาก ยอดส่งพัสดุสูง

ล่าสุดได้รับข้อมูลมาว่าเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส ผู้ส่งพัสดุเอกชนส่งสินค้ากว่า 1 ล้านกล่องต่อวัน จากก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ 7-8 หมื่นกล่องต่อวัน ดังนั้นหากเอสเอ็มอียังอยู่ที่เดิม ขายของแบบเดิมๆ จะตามเขาไม่ทัน

"ขณะนี้คนซื้อของออนไลน์มากขึ้นทำให้เดินห้างน้อยลง จึงทำให้เห็นร้านค้าขายของทั่วไปชบเซา เอสเอ็มอีที่ไม่พัฒนาลำบากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเอสเอ็มอีแบงก์ กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้าไปช่วยคนกลุ่มนี้ให้เขาสามารถปรับตัวได้ ไปแนะนำว่าควรเปิดเว็บไซต์ขายของอย่างไร ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเข้าไปสนับสนุนเอสเอ็มอีหรือช่วยเหลือให้มีพื้นที่ในการค้าขาย เพราะยังมีเอสเอ็มอีจำนวนมากยังไม่รู้จักวิธีการค้าขายออนไลน์"นายสมคิด กล่าว

เคาะ 2 โครงการ 1.18 หมื่นล้านบาท

นายอุตตม กล่าวว่า ธพว.เสนอสินเชื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จำนวน 2 โครงการวงเงินรวม 1.18 หมื่นล้านบาท คือ 1.โครงการช่วยเหลือประชารัฐวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาให้ก้าวไปสู่การค้าแบบอีคอมเมิร์ซ

2.โครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ล้มแล้วลุกวงเงิน 1.8 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมากู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ปิดหนี้บัตรดังกล่าว โดยทั้ง 2 โครงการปลอดเงินต้น 1 ปี มีระยะเวลากู้ 7 ปี คาดว่าจะเสนอ ครม.วันที่ 18 ธ.ค.นี้

ธพว.ตั้งวงเงิน 3.5 หมื่นล.รับ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า มาตรการที่จะนำเสนอต่อ ครม.แบบเร่งด่วน เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เอสเอ็มอี ได้แก่ การขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่กำลังจะหมดในวันที่ 18 ธ.ค.2561 นี้ และมีวงเงินเหลืออยู่ 3.5 หมื่นล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาโครงการไปถึง 18 ธ.ค.2562 หรือจนกว่าหมดวงเงินสินเชื่อรวมโครงการ

นอกจากนี้ได้ขยายกลุ่มธุรกิจเป้าหมายของสินเชื่อจากกลุ่มเกษตรกรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยว และมีนวัตกรรม ให้เพิ่มกลุ่มค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน

ร้านธงฟ้า ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยภายใต้ชื่อโครงการประชารัฐเสริมแกร่งการค้าสู่ชุมชน เพื่อเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนยกระดับใช้เทคโนโลยีปกป้องหมดสู่สากลให้อยู่บนถนนดิจิทัล เพิ่มมูลค่า แปรรูป ขายเอง กำหนดราคาได้เอง

"ธนาคารวางเป้าหมายจะสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในระดับชุมชนอย่างกว้างขวาง รวมถึงเชื่อมโยงกับระบบเงินประชารัฐของกระทรวงการคลัง และโชห่วย-ไฮบริดของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาระบบรวมชื่อผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อลดต้นทุนของร้านโชห่วย"

"ล้มแล้วลุก"กู้รายละแสน

นายมงคล กล่าวว่า ธพว.จะเสนอ ครม.พิจารณาตั้ง โครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก "ล้มแล้วลุก" วงเงิน 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุบรวมกองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี และกองทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอีของ สสว. เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยมอบหมายให้ ธพว. เป็นหน่วยร่วมทำหน้าที่บริหารกองทุน มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ติดกับดักทางการเงิน ซ่อมให้แกร่ง เช่น มีปัญหาเรื่องประวัติการชำระเงิน จึงไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ทำให้ขาดสภาพคล่อง ให้ได้รับโอกาสเริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่อีกครั้ง ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะดูจากความสามารถในการชำระหนี้จากหนี้ใหม่ที่ให้กู้ยืมใหม่เป็นหลัก

สำหรับโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลาชำระเงินกู้ 7 ปี แบ่งเป็นเบื้องต้นให้เป็นทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน 50,000 บาท และหากมีการชำระหนี้ที่ติดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะเติมทุนให้อีก 50,000 บาท หลังจากนั้น เมื่อธุรกิจที่ทำมีผลประกอบการที่ดี เข้าสู่ระบบถูกต้อง และต้องการจะต่อยอดหรือขยายธุรกิจ สามารถมาใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษของธพว. เพิ่มเงินทุนให้สูงสุดอีก 1 ล้านบาท คาดว่า จะมีผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 30,000 คน

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พฤศจิกายน 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 14 ฉบับที่: 3114

Col.Inch: 11.61 Ad Value: 11,610

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโครงการ

หน้า: 18(ขวา)

PRValue (x3): 34,830

คลิป: สีสี่



เยี่ยมชมโครงการ : อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK และสื่อมวลชน รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการ บริษัท เอเซียน้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ซึ่งเป็น SMEs ของไทยที่ได้รับสัมปทานผลิตน้ำประปาให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง

ลุยเพิ่มทุนธสน.1.5หมื่นล.

• ปล่อยกักรุกซีแอลเอ็มวี

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์เปิดเผยระหว่างเดินทางไปจัดตั้งสำนักงานผู้แทนธสน.ที่สปป.ลาวว่าขณะนี้ธนาคารได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สกร.) พิจารณาเพิ่มทุนให้ธนาคารอีก 15,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนปัจจุบันที่ 20,000 ล้านบาท จะเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารมีทุนขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจเข้าไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มซีแอลเอ็มวีที่กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยการเพิ่มทุนจะใช้เงินทุนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยแบ่งการเพิ่มทุนเป็น 2 ระยะในปี 62-63 ปีแรกเพิ่มทุน 8,000 ล้านบาท และปี 63 เพิ่มอีก 7,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในซีแอลเอ็มวีทั้งถนน โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงขนาดใหญ่กว่าเดิมมากจากมูลค่า 5,000-9,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท ทำให้เงินทุนปัจจุบันของเอ็กซิมแบงก์มีไม่พอจะเป็นคนนำในการปล่อยกู้เป็นเพียงแค่ผู้ปล่อยกู้ร่วมเท่านั้นแต่หาก

มีการเพิ่มทุนสำเร็จจะช่วยให้ธนาคารเป็นผู้นำได้ซึ่งส่งผลดีต่อการกำหนดนโยบายสินเชื่อและสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขยายลงทุนกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้ทำให้รัฐบาลขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากกว่าการปล่อยกู้โดยมีธนาคารเอกชนเป็นคนนำและยังแก้ปัญหาธนาคารพาณิชย์บางแห่งไม่ยอมปล่อยกู้ไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือหากปล่อยก็คิดดอกเบี้ยแพง”

“ตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว้ว่าการปล่อยกู้ต่อหนึ่งโครงการจะทำได้สูงสุดไม่เกิน 25% ของเงินทุนธนาคาร แต่เมื่อเพิ่มทุน 35,000 ล้านบาท สำเร็จจะทำให้ธนาคารปล่อยกู้ได้โครงการมากถึง 8,000-9,000 ล้านบาท สูงกว่าเดิมที่ปล่อยกู้ได้เพียง 5,000 ล้านบาท ซึ่งหากโครงการเงินกู้มีถึง 30,000 ล้านบาท ธนาคารก็จะให้กู้ได้ถึง 30% ซึ่งเพียงพอจะเป็นผู้นำในการปล่อยกู้ได้”

ทั้งนี้ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายรายเช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและ



พิชิต ศรีวัฒนภา

ผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ที่มีแผนเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศขณะเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนให้บริษัทเอกชนขนาดกลางและใหญ่เช่น กลุ่มอมตะที่มีแผนขยายการลงทุนที่สปป.ลาวก็สามารถเข้ามาขอสินเชื่อจากเอ็กซิมแบงก์ได้โดยปัจจุบันเอ็กซิมแบงก์สามารถปล่อยกู้ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มซีแอลเอ็มวีได้โดยตรงต่อเนื่องจาก 2 ปีก่อนมีสินเชื่อคงค้างอยู่ 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 หมื่นล้านบาท ในปัจจุบันและยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกระดับ 10% อย่างไรก็ตามการปล่อยกู้รายเล็กธนาคารก็ยัง

สนับสนุนเป็นปกติโดยมีเงินทุนปล่อยกู้เพียงพอเหมือนเดิมเพราะมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16-17% มากกว่าขั้นต่ำ 8.5% ถึง 2 เท่า

นายพิชิต ศรีวัฒนภา กรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ กล่าวว่าธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มซีแอลเอ็มวีโดยขณะนี้ได้มีสำนักผู้แทนแล้ว 2 แห่งที่อย่างกึ่งประเทศเมียนมา ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาวและปีหามีแผนเปิดสำนักผู้แทนอีกแห่งที่กัมพูชาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยทำงานกับภาครัฐและเอกชน อีกทั้งทำหน้าที่ให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำข้อมูลการค้าการลงทุนรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจสามารถเริ่มต้นหรือขยายการค้าการลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จ

นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่านอกจากการทำหน้าที่หลักสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการไทยไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ธสน.ต้องเพิ่มภารกิจเป็นทูตมิตรภาพทางเศรษฐกิจอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐกระตุ้นให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกันซึ่งที่ผ่านมาไทยได้สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงาน สาธารณูปโภค และเกษตรแปรรูป.

'ชาติชาย'ผอ.แบงก์ออมสิน คว้าตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2561

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี” ของวารสารการเงินธนาคารมีมติให้ นายชาติชาย พุฒนาวิชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ครองตำแหน่ง นักการเงินแห่งปี 2561 ด้วยผลงานโดดเด่น ผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมีอาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

นายชาติชาย เป็นผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เขาเข้ารับบริหารงานธนาคารออมสิน เมื่อปี 2558 นายชาติชายใช้เวลา 2 ปี พลิกโฉมธนาคารออมสินให้ทันสมัยโดดเด่นเป็นออมสินยุคใหม่ หรือ GSB New Era โดยใช้ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Centric เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ให้เป็นนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้ว

และในช่วง 2 ปีนี้ ได้สร้างความเติบโตให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธนาคารออมสินเป็น GSB New Century: Digi -Thai Banking Digital for All Thais ที่มุ่งเน้นการ

ให้บริการในยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางให้บริการเพื่อส่งมอบและนำเสนอในคุณค่าที่แตกต่างและเหมาะสมทันต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐและกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายเข้าถึงง่ายและปลอดภัย

อีกทั้ง ยังวางเป้าหมายชัดเจนว่าธนาคารออมสินต้องเป็นมากกว่าการธนาคารที่นอกจากจะมีบทบาทและทำหน้าที่



ชาติชาย พุฒนาวิชัย

เป็นธนาคารแบบอนุรักษ์นิยม Traditional Banking ธนาคารเพื่อสังคม Social Banking ธนาคารเพื่อรายย่อยทำหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นธนาคารดิจิทัลที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล วางเป้าหมายเป็นธนาคารที่เชื่อมโยงชีวิตคนไทยให้สะดวกง่ายดายนำระบบการธนาคารเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกชีวิต ขณะเดียวกันก็เริ่มปักหมุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีเขียว” กับ 3 พันธกิจ ก็คือออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม

ด้วยผลงานและฝีมือการบริหารจัดการที่สามารถสนองนโยบายกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดี นายชาติชายถือเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนแรกที่กระทรวงการคลังได้ต่ออายุการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการออกไปอีกปีครึ่ง จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2563 ซึ่งเป็นเดือนเกิดของนายชาติชาย หลังจากที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อเดือนมกราคมปี 2561

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13740

Col.Inch: 25.77 Ad Value: 23,193

ภาพข่าว: มอบโล่เกียรติคุณ

หน้า: 7(บนขวา)

PRValue (x3): 69,579

คลิป: ชาว-ดำ



มอบโล่เกียรติคุณ : นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TDET) ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests : TEDET) เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท เอดูพาร์ก จำกัด และ CMS Edu Co.,Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ โดยโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10236

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 8.18

Ad Value: 9,816

PRValue (x3): 29,448

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: 'ชาติชาย'นักการเงินแห่งปี



'ชาติชาย'นักการเงินแห่งปี

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี” ของวารสารการเงินธนาคาร มีมติให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2561 ซึ่งเป็นการครองรางวัลนักการเงินแห่งปีครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยคว้าตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้ว ด้วยผลงานโดดเด่นผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่วางเป้าหมายให้ธนาคารออมสินเป็นมากกว่าธนาคาร ยังทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ พร้อมกับการเป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ



ธ.ออมสินร่วมสนับสนุน รางวัล TEDET ประจำปี 2561

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.อัครชัย สุมิตร อดีตประธานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พรพรรณ ไทยางกูร อดีตผู้อำนวยการ



บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พุธที่ 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3114

หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 45.15

Ad Value: 45,150

PRValue (x3): 135,450

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 6.ออมสินร่วมสนับสนุน รางวัล TEDET ประจำปี 2561

การ สสวท. และ นางจินตนา พรวิเศษศิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ดดูเพอร์ค จำกัด ให้เกียรติร่วมพิธี ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests : TEDET) เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท เอ็ดดูเพอร์ค จำกัด และ CMS Edu Co.,Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ พัฒนากิจกรรมคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานความถนัดเฉพาะด้านทางวิชาการอันเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ■



VAT ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน

การขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าหากกิจการมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี หรือรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าอาจขายสินค้าเป็นเงินสดหรือขายเป็นเงินเชื่อ โดยได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไปก่อน หรือให้เช่าซื้อสินค้าโดยให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าเป็นรายงวด การรับชำระค่าสินค้าอาจชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิตชำระ บางกรณีมีการชำระค่าสินค้าโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือให้บริการกัน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าโดยทั่วไป ความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้า แต่ถ้าหากได้รับชำระค่าสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นแล้วในขณะที่รับชำระเงิน บางครั้งผู้ประกอบการได้มีการออกไปกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้าหรือก่อนรับชำระค่าสินค้า ความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นในวันที่ออกไปกำกับภาษีนั้น

ความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายสินค้าลักษณะให้เช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังผู้ซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่างวดงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามอย่างไร จึงจะต้องตามกฎหมายกรมสรรพากรออกแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจการให้เช่าซื้อสินค้า สามารถศึกษาได้จากคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536 เรื่อง การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ตามมาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร

การให้เช่าซื้อทรัพย์สินเป็นการขายสินค้า เงินได้จากการให้เช่าซื้อเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยทั่วไปความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าโดยการให้เช่าซื้อ ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดงวดชำระค่าเช่าซื้อ เว้นแต่ผู้ประกอบการได้รับเงินค่าเช่าซื้อก่อนกำหนดเวลางวดชำระ ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นในวันที่ได้รับเงินค่าเช่าซื้อนั้น ถ้าหากผู้ประกอบการได้ออกใบกำกับภาษีก่อนกำหนดเวลางวดชำระโดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงินค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อ ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นขณะที่ออกไปกำกับภาษี

ถ้าหากลูกค้าที่เช่าซื้อไม่ชำระค่างวดเช่าซื้อเมื่อถึงกำหนดเวลาชำระ ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามอย่างไร คำตอบก็คือ ความรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงเป็นวันที่ครบกำหนดงวดชำนั้นๆ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะยังไม่ได้รับชำระค่างวดหรือได้รับชำระค่างวดจากลูกค้าหลังพ้นกำหนดเวลาชำระค่างวดก็ตาม

ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามอย่างไร หากลูกค้าไม่จ่ายเงินค่างวดเช่าซื้อหลายๆ งวด กรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อต้องแจ้งเลิกสัญญาเช่าซื้อเป็นหนังสือต่อลูกค้าผู้เช่าซื้อ และนับแต่เดือนภาษีที่ส่งหนังสือแจ้งเลิกสัญญาเช่าซื้อ ถือว่าไม่มีการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้ออีกต่อไป

ผู้ประกอบการไม่ต้องออกใบกำกับภาษีและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดที่ถึงกำหนดเวลาชำระแต่ละงวด

กรณีผู้ประกอบการให้เช่าซื้อได้มีการยึดทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ หรือผู้เช่าซื้อได้ออนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้น ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต้องปฏิบัติตามอย่างไร สามารถศึกษาได้จากคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536 ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ลวส์ดีครับ ■

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พุธสัปดาห์ 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 1999

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 8.52

Ad Value: 4,089.60

PRValue (x3): 12,268.80

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: สรรพากรมั่นใจจัดเก็บเข้าเป้า

แฟ้มข่าว



● สรรพากรมั่นใจจัดเก็บเข้าเป้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้นำยุทธศาสตร์ D2RIVE มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเชื่อมโยงฐานการจัดเก็บภาษีขนาดใหญ่ผ่านระบบดิจิทัล หลังจากเริ่มดำเนินการมา 4-5 เดือนเริ่มเห็นผลแล้ว ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 สามารถจัดเก็บได้ 1.17 แสนล้านบาท มากกว่าเป้าหมาย 4.8% คาดว่าทั้งปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการนำบีโสดาเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์จัดเก็บภาษี แยกกลุ่มดีออกจากกลุ่มไม่ดี กลุ่มไม่ดีต้องถูกลงโทษ เช่น กรณีโกงภาษี โดยใช้ข้อมูลคนอื่นมาสร้างรายจ่ายเท็จของนิติบุคคลและเครือข่ายที่น่าสงสัยในการออกไปกำกับภาษีปลอม โดยตอนนี้กรมทราบข้อมูลเกือบหมดแล้ว นอกจากนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวมถึงสร้างนวัตกรรมในการจัดเก็บภาษีใหม่ๆ นำบล็อกเชนมาใช้กับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (แเวต) และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว

คลังขายพันธบัตรเพิ่ม5,000ล้าน

คลังเปิดขายพันธบัตรเพิ่ม 5,000 ล้าน อายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน คบ.คงที่ร้อยละ 2.46-3 ต่อปี เริ่มขาย 17 ธ.ค.-29 มี.ค.62

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเป็นอย่างดี และเพื่อรองรับความต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของประชาชนที่มีอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจึงจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยเดิม คือ เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการขาย โดยจะจำหน่ายให้กับ

ประชาชนรายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำกัดวงเงินการซื้อรวมทุกรุ่นไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อ 1 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนเช่นเดิมโดยผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).

คลังเปิดขาย พันธบัตรเพิ่ม อีก5พันล้าน

โพสต์ทูเดย์ - ประชาชนแห่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง เปิดขายอีก 5,000 ล้าน 3 ปี ดอกเบี้ย 3%

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ซึ่งเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

ทั้งนี้ สาเหตุการเพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจซื้ออย่างมาก ขายหมดอย่างรวดเร็ว ภายในวันเดียว โดยเปิดขายรอบแรก 1.5

หมื่นล้านบาท และมีการเพิ่มวงเงินอีก 1.5 หมื่นล้านบาท ก็ยังมีประชาชนต้องการซื้อ พันธบัตรอยู่ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเพิ่มวงเงินล่าสุดอีกครั้งในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการจำหน่าย โดยจะจำหน่ายให้กับประชาชนรายย่อยซึ่งเป็นคนกลางธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำกัดวงเงินการซื้อรวมทุกรุ่นไม่เกิน 2 ล้านบาท/1 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561 จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนเช่นเดิม โดยผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ■

วิเคราะห์

ขึ้นภาษีบุหรี่ 40%
กระทบหนัก
อุตสาหกรรมยาสูบไทย

V1



เกียรติศักดิ์ พ่วงกลี้ง

ผ่านไป 1 ปีแล้ว สำหรับการขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน หรือราคาสำแดงนำเข้า (ซีเอฟไอ) มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งรัฐบาลหวังว่าการเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาการสำแดงราคาต่ำของสินค้า

สำหรับอัตราภาษีใหม่ มีการเก็บทั้งในส่วนของปริมาณ 1.20 บาท/มวน และตามมูลค่า 20% ของบุหรี่ที่ราคาไม่เกินซองละ 60 บาท และ 40% สำหรับบุหรี่ที่ราคาเกินซองละ 60 บาท โดยกฎหมายกำหนดว่าในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ในส่วนของการเก็บภาษีมูลค่าจะเก็บที่อัตราภาษี 40% เดียวกันทุกราคา

การใช้อัตราภาษีใหม่กระทบกับอุตสาหกรรมบุหรี่ในวงกว้าง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป

ขึ้นภาษีบุหรี่ 40% กระทบหนักอุตสาหกรรมยาสูบไทย

เริ่มตั้งแต่การเก็บภาษีบุหรี่ของกรมสรรพสามิตปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีได้ 6.86 หมื่นล้านบาท ซึ่งรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามภาวะภาษีที่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ถ้าหักการเก็บภาษีบุหรี่ล่วงหน้ามาก่อน 3,000 ล้านบาท ตามที่กรมสรรพสามิตออกระเบียบหากตัดภาษีส่วนนี้ออกไปเท่ากับการ

เก็บภาษีบุหรี่ในปริมาณที่ผ่านมามีได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุหลักที่การเก็บภาษีบุหรี่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณขายบุหรี่ถูกกฎหมายลดลง เพราะราคาบุหรี่ขึ้นต่ำสุดในตลาดเพิ่มขึ้นจาก 40 บาท เป็น 60 บาท ทำให้คนหันไปหาผลิตภัณฑ์ทดแทนราคาถูกกว่า ได้แก่

บุหรี่เดือนที่ระบาดหนัก เพิ่มขึ้น 15-20% จากเดิมไม่เกิน 5% และยาเส้นมวนเองที่ภาษีต่ำมาก จนไม่คุ้มค่าแสตมป์ที่ปิดบนซอง

นอกจากนี้ การขยายตัวของบุหรี่ราคา 60 บาท ที่แต่เดิมมีประมาณ 70% ของตลาด แต่หลังจากผ่านไปปีหนึ่ง กลับเพิ่มขึ้นเป็น 85% ของตลาด บุหรี่ เกิดจากคนซื้อบุหรี่ราคา 90 บาท ไม่ไหว เลยหนีมาหาบุหรี่ราคาถูกลงที่ 60 บาท ทำให้ภาษีสรรพสามิตที่ได้ต่อของลดลงมาก เพราะถ้านคนเปลี่ยนจากสูบบุหรี่ราคา 90 บาท มาสูบบุหรี่ราคา 60 บาทแทน รายได้ภาษีสรรพสามิตจะหายไป 25 บาท/ซองทันที

ทั้งหมดจะเห็นว่า ภาษีที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าคนสูบลดลงตามที่กรมสรรพสามิตหรือรัฐบาลคาดหวังไว้ แต่ผู้บริโภคไปสูบบุหรี่ถูกลงเท่านั้น และรัฐสูญเสียรายได้ภาษีที่ควรจะได้ไป

อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ ยังทำให้เกิดความวุ่นวายในอุตสาหกรรมยาสูบโดยเกิดการร้องเรียนและเดินขบวนจากชาวไร่ยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากภาษีที่สูง โดยชาวไร่ยาสูบโดนการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลดโควตาซื้อใบยาสูบในฤดูกาลผลิตใหม่ 2561/2562 ไปครึ่งหนึ่ง จนขณะนี้ล่าสุดคณะกรรมการ ยสท.มีมติเสนอรัฐบาลชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ 70% ของรายได้ที่หายไปจากการลดโควตาซื้อ รวมทั้งผลักดันให้ชาวไร่ไปปลูกพืชทดแทนเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานของ ยสท.ก็แย่ แย่ กำไรลดลง 90% จากเดิมกำไรกว่าปีละ 9,000 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 900 ล้านบาท และคงไม่มีเงินนำส่งรัฐได้เป็นกอบเป็นกำเช่นเดิม เพราะได้รับผลกระทบจากการ

ที่การภาษีสูงขึ้นจนต้องปรับราคาขายบุหรี่จากเดิมต่ำที่สุดที่ 40 บาท เป็น 60 บาท จนส่งให้ภาวะภาษีคิดเป็น 80% ของราคาขาย และกำไรต่อซองลดลงเหลือไม่ถึง 10 สตางค์/ซอง จากเดิมอยู่ที่ 5-7 บาท/ซอง ประกอบกับยอดขายตกลงจากการที่คนหันไปหาบุหรี่เถื่อนและยาเส้น และจากการที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาดเหลือแค่ 60% ทำให้ยอดขายโดยรวมลดลงราว 30% และล่าสุด ยสท.ยังต้องขอกระทรวงการคลังเปิดวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินจำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้มีเสียงเรียกร้องทั้งจากผู้ประกอบการบุหรี่ทั้งในและนอกประเทศ และชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบ ให้มีการเลื่อนขึ้นภาษี 40% ออกไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีการประเมินกันว่าหากรัฐไม่เลื่อนการขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ 40% ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ออกไป จะเกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมยาสูบไทยรุนแรงมากขึ้นอีกมาก

เริ่มตั้งแต่บุหรี่ราคาถูกลงในตลาดจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 บาท เป็น 90 บาททันที และส่งผลให้ยอดขายบุหรี่ถูกกฎหมายลดลงจากประมาณ 2.8 หมื่นล้านมวน เหลือเพียง 1.7 หมื่นล้านมวน จากการประมาณของ ยสท. โดยหายไปประมาณ 40% รายได้ภาษีสรรพสามิตจะลดลงประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพราะภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นต่อซอง 25 บาท/ซอง ไม่เพียงพอต่อรายได้ภาษีที่ลดลงจากยอดขายบุหรี่ถูกกฎหมายที่ตกลง เพราะคนสูบบุหรี่ไม่สามารถซื้อบุหรี่ราคา 90 บาทได้ และหันไปซื้อบุหรี่เถื่อนที่ขาย 20 บาท/ซอง

หรือยาเส้นที่ราคา 10-20 บาท/ซอง เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกจนถึงขั้นวิกฤต

ผลกระทบที่ตามมาที่เห็นได้ชัด คือ ยอดขายบุหรี่ของ ยสท.น่าจะลดลงเกินกว่าครึ่งจากปัจจุบัน เหลือเพียง 8,000-9,000 ล้านมวน และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรลงอีก จากที่ลดลงไปแล้วครึ่งหนึ่งในปีนี้ เพราะปริมาณคงคลังใบยาสูบที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก น่าจะเพียงพอต่อยอดขายที่ระดับ 8,000-9,000 ล้านมวนไปอีกหลายปี และผลการดำเนินงานของ ยสท.คงแย่ แย่ลงกว่าเดิมที่กำไรลดลงไปแล้ว 90% เพราะต้องไปขายแข่งกับผู้นำเข้าที่ราคา 90 บาท

ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต ยังยืนยันที่จะขึ้นภาษีบุหรี่ตามแผนเดิมที่กำหนดเอาไว้ ทั้งๆ ที่คนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นภาษีครั้งนี้คงไม่พ้นผู้ค้าบุหรี่เถื่อนผิดกฎหมายที่ไม่เสียภาษี และพ่อค้ายาเส้นที่เสียภาษีอัตราต่ำมาก ในขณะที่ผู้ประกอบการทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาสูบที่มีไม่น้อยกว่า 4 แสนราย และชาวไร่ยาสูบอีกกว่า 5 หมื่นครัวเรือนต้องรับเคราะห์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางออกที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้น การเลื่อนภาษี 40% ออกไปก่อน เพื่อให้อุตสาหกรรมยาสูบได้ปรับตัว พร้อมทั้งทยอยปรับจุดตัดราคาให้สูงขึ้นจากเดิมที่อยู่ 60 บาท เป็น 70 หรือ 75 บาท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาได้หลากหลายมากและไม่ต้องมาชนราคาขายแข่งกันที่ 60 บาท โดย ยสท.ก็ไม่ต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดลงเรื่อยๆ รายได้ภาษีรัฐและการควบคุมการบริโภคจากการที่บุหรี่มีราคาสูงขึ้นก็ตามอีกด้วย ■

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พฤศจิกายน 13 ธันวาคม 2561

ปีที่: 14 ฉบับที่: 3114

Col.Inch: 11.63 Ad Value: 11,630

ภาพข่าว: ธอส.ต่อต้านทุจริต

หน้า: 18(บนซ้าย)

PRValue (x3): 34,890

คลิป: สีสี่



ธอส.ต่อต้านทุจริต : ฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9



□ สำรวจ

นายวิชัย วิตถกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ได้สำรวจอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งแรกปี61 มีหน่วยเฉลี่ยขาย 6,104 หน่วย หรือ 24.6% ของหน่วยในฝั่งโครงการทั้งหมด เป็นบ้านจัดสรรเฉลี่ยขาย 2,564 หน่วย อาคารชุดเฉลี่ยขาย 3,468 หน่วย และโครงการวิลล่าเฉลี่ยขาย 74 หน่วย

'กรุงเทพ'นำร่อง จับมือรพ.บ้านแพ้ว ชำระเงินผ่านEDC

ธนาคารกรุงเทพ (KTB) จับมือโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รับชำระเงินด้วยตนเองแบบครบทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรผ่านตู้ Self-Payment Machine ลดปัญหาการรอคิวนาน ชานรับนโยบายสังคมไร้เงินสด

นายกิตติพัฒน์ เพ็ชรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Payment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสู่ Smart Hospital โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีระบบการรับชำระเงินด้วยตนเองแบบครบทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โดยธนาคารมีความมุ่งมั่นผลักดันโครงการ National e-Payment ของภาครัฐ พร้อมกับนำนวัตกรรมมาพัฒนาการให้บริการทางการเงินในทุกมิติ โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform รวมถึงการรับชำระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code ของตู้ Self-Payment Machine เพื่อสร้างสังคมไร้เงินสด ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล

ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล และเลือกชำระเงินด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกสบาย และทำให้เข้าถึงบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนนำระบบรับชำระเงินด้วยตนเองไปให้บริการกับโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ ด้วย Smart Solutions for Hospital เช่น บริการจ่ายเงินเดือน รับชำระเงินแบบ Real Time ด้วย QR Code พร้อมเพย์ นิติบุคคล และระบบ e-Donation ระบบการจัดการบริการรับชำระเงินด้วย EDC และ Payment Gateway ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันในเร็ว ๆ นี้

ด้านนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวีกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีตู้ Self-Payment Machine มาใช้ในการรับชำระค่ารักษาพยาบาล ช่วยลดปัญหาการรอคิวนานของผู้ใช้บริการและระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล อีกทั้ง สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงสแกนใบสั่งยาที่ตู้ Self-Payment Machine เลือกช่องทางการชำระเงิน ยืนยันการชำระเงิน รับใบเสร็จรับเงินอย่างย่อพร้อมคิวรับยาจากตู้ และรอรับยาตามหมายเลขคิวที่ห้องยา

ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ เพียงเพิ่มขึ้นขั้นตอนการเสียบบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเท่านั้น ซึ่งมีแผนจะขยายตู้ Self-Payment Machine ไปยังทุกจุดรับชำระเงินและสาขาของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ■

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise

วันที่: ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11033

หน้า: 20(ขวา)

Col.Inch: 9.42

Ad Value: 22,608

PRValue (x3): 67,824

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: มั่นใจโปรดักส์: กรุงเทพธนุ'สมาร์ทฮอสพิทอล'

กรุงเทพธุรกิจ
■ มั่นใจโปรดักส์

กรุงเทพธนุ'สมาร์ทฮอสพิทอล'

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Payment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสู่ Smart Hospital โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีระบบการรับชำระเงินด้วยตนเองแบบครบทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform รวมถึงการรับชำระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code ของตู้ Self-Payment Machine เพื่อสร้างสังคมไร้เงินสด ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล ขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเลือกชำระเงินด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกสบาย และทำให้เข้าถึงบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง

'เอิร์ธ'พ่นพิษ'ปปง.'ตั้งธงสอบ'บิกกรุงไทย'พอกเงิน

กรุงเทพธุรกิจ ● กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ "เอิร์ธ" ร้องปปง.เร่งสอบเส้นทางการเงินหลังเงินหายจากระบบ ทรันถูกถ่ายเทออกนอกประเทศ ด้านรักษาการเลขาปปง. เผยอนุมัติสอบธุรกรรมการเงินแล้ว พร้อมขยายผลเชิงลึกถึงผู้บริหารกรุงไทยวานนี้(6ธ.ค.) นพ.จรัญศักดิ์ เตียรประพันธ์ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหาย 40 ราย จากการลงทุนหุ้นกู้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงินของเอิร์ธ เนื่องจากเชื่อว่ามีกรกระทำเข้าข่ายความผิดมูลฐานการฟอกเงิน

นพ.จรัญศักดิ์ กล่าวว่า กรณีของเอิร์ธมีการกระทำผิดทั้งในส่วนของลูกค้าหนี้และเจ้าหนี้สถาบันที่ไม่สามารถมีเอกสารหลักฐานนำเชื่อถือยืนยันหรือตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความสงสัย

ในกระบวนการบริหารงานของบริษัท รวมถึงการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอิร์ธ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงใด เพราะปรากฏภายหลังว่ามีเงินจำนวนมากสูญหายไปจากระบบ

"กลุ่มผู้เสียหายเดินทางมาปปง. เพื่อขอความเป็นธรรมให้ช่วยเร่งรัดติดตามเส้นทางการเงินจากผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมด มาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายและนำเงินกลับมาชดเชยคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้"

ด้าน พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่า คดีดังกล่าวแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยกรณีปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading-B/L) นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมาใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสียหายได้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต่อมาเมื่อต.ค.61 ดีเอสไอมีหนังสือมายัง ปปปง. ขอให้พิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

กับ เอิร์ธ กับพวก ตามความผิดมูลฐานข้อ 1 โกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3(18)

หลังจาก ปปปง.รับเรื่องแล้วได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาขอหมายให้สอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินทันที ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยขายหุ้นกู้เอิร์ธให้ผู้เสียหายนั้น ดีเอสไอเพิ่งส่งหนังสือมาให้ปปง.ดำเนินการกับเอิร์ธ ซึ่งกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เร็วขึ้น หากคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึก พร้อมประสานข้อมูลจากดีเอสไอและธนาคารกรุงไทยว่าเงินถูกโอนย้ายไปที่ไหน มีการถ่ายเทออกนอกประเทศหรือไม่เพื่ออายัดทรัพย์สินต่อไป

กรุงเทพจับบ้านแพ้ว แจงเกิดรพ.ไร้เงินสด

โพสต์ทูเดย์ - กรุงเทพร่วมมือโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้บริการระบบรับชำระเงินด้วยตนเอง สร้างสังคมไร้เงินสดยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นผลักดันโครงการ National e-Payment ของภาครัฐ โดยธนาคารได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform รวมถึงการรับชำระเงินด้วยตนเองด้วยระบบการชำระด้วยตนเอง (Self-Payment) ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code ของตู้ Self-Payment Machine

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสังคมไร้เงินสด ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล พร้อมขยายระบบชำระเงินไป

ยังโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เชื่อว่าหากโรงพยาบาลต่างๆ ได้รับคำแนะนำการบริการและเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน และในอนาคตจากศักยภาพของแบงก์กรุงเทพและโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะพัฒนาและขยายระบบ Self-Payment สู่สากล สำหรับบริการดังกล่าวประชาชนผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเลือกชำระเงินด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกสบาย และทำให้เข้าถึงบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง

นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าวว่า โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีตู้ Self-Payment Machine มาใช้ในการรับชำระค่ารักษาพยาบาล ลดปัญหาอคติความของผู้ใช้บริการและระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลครอบคลุมครบทุกสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน โดยมีแผนขยายตู้บริการไปยังสาขาของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ■



นายชัยณรงค์ กัจจนพันธ์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ. ได้ออกระเบียบให้สิทธิกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561-31 พ.ค. 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่าผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตนแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก คาดว่าผลจากมาตรการนี้จะมีผู้กู้ยืมมาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย

ปัจจุบัน กยศ. ปลดปล่อยแล้ว 5.51 ล้านคน เป็นมูลหนี้ 5.83 แสนล้านบาท โดยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีการอุดหนุนจากเงินงบประมาณ เพราะการเรียกเก็บนี้ได้พอกับการปล่อยกู้ จาก 10 ปีที่ผ่านมา มีการชำระหนี้ปีละ 5,745 ล้านบาท แต่ในปี 2560 มีการชำระหนี้เป็น 2.6 หมื่นล้านบาท และปี 2561 คาดว่าจะชำระหนี้เป็น 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับลูกหนี้ของ กยศ. อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.66 ล้านคน เป็นผู้ชำระหนี้ดี 1.32 ล้านคน หรือ 40% ผิดชำระหนี้ 2.33 ล้านคน หรือ 60% ในจำนวนนี้มีกรฟ้องร้องไปแล้วกว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ กยศ. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 1% ต่อปี หากผิดชำระหนี้ในปีแรกจะมีค่าปรับ 12% และเกินกว่า 1 ปี คิดเบี้ยปรับ 18% เช่น ถ้ากู้เงิน กยศ. จำนวน 1 แสนบาท ค้างมานาน 5 ปี จะโดนค่าปรับ 9 หมื่นบาท หากเข้าโครงการนี้จะเหลือจ่ายค่าเบี้ยปรับเพียง 1.5 หมื่นบาทเท่านั้น ■

กระทรวงการคลังแจ้งว่าภายหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แล้ว ต่อมาประกาศใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 ที่ให้ยกเลิกและเพิ่มเติมพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) ลักษณะ 11 ว่าด้วยค้ำประกัน พบว่าการประกาศใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) มีผลทำให้ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนไป ดังนี้

กรณีสัญญาค้ำประกัน การลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย โดยผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ค้ำฯ คือ บิดา มารดา พี่หรือน้อง หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์ จึงเป็นการค้ำประกันด้วยบุคคล กฎหมายใหม่นี้จึงไม่มีผลกระทบกับสัญญาค้ำประกัน

ความร่วมมือ "ข่าวสด"
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย